



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ในมติ ๑๔.๑ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่มาจากการทำงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความพร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดประกอบด้วยประชาสังคมหลายภาคส่วนมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในหลายมิติทั้ง เรื่องฝุ่นควัน มลพิษอากาศ ระบบรองรับสังคมสูงวัย การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การกระจายอำนาจ โดยใช้พื้นที่ สภาพแวดล้อม เป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการมีมติแนวทางขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน เพื่อเชียงใหม่เมืองแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy :BCG) การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ การสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมใหม่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดเครือข่ายพลังพลเมือง ในการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ผ่านมา สมัชชาเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมในประเด็นมลพิษอากาศจากฝุ่นควัน pm2.5 โดยมีส่วนร่วมผลักดันขบวนประชาสังคม”สภากลมหายใจเชียงใหม่”ให้เป็นหน่วยหน้าในการร่วมแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือภาครัฐ ประชาสังคม ธุรกิจ และวิชาการ โดยมีหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหมุดหมายสำคัญในการแก้ปัญหาจากฐานราก คือการจัดการเศรษฐกิจ BCG ตามบริบทของประชากรที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่า ให้ได้รับสิทธิในที่ทำกิน การได้รับสิทธิในการจัดการป่าชุมชน การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตที่ลดการใช้ไฟ การมีส่วนร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตชุมชน เขตป่า และอาศัยทิศทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีจุดยืนเรื่องการดูแลสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรื่องมลพิษอากาศในเมืองที่เกี่ยวข้องเนื่องจากระบบขนส่งจราจรโดยมุ่งเน้นนโยบายขนส่งสาธารณะ การสัญจรด้วยจักรยานและการเดิน การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

สมัชชาเชียงใหม่ มุ่งเน้นการทำงานสนับสนุนสภากลมหายใจเชียงใหม่ขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยเครือข่ายม้งดอยสุเทพ-ปุยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดฝุ่นควัน และการนำสู่การพัฒนาดอยสุเทพอย่างยั่งยืนให้เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลในพื้นที่อุทยานและป่าไม้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด โดยมุ่งมั่นให้เกิดการทำงานร่วมมือกันกับหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด การเชื่อมประสานหนุนเสริมศักยภาพจากทั้งภาคธุรกิจและภาควิชาการและการหนุน



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

เสริมปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขบวนองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔